

# ศิริแจงใต้โต๊ะ 20 ล้าน เคลียร์ระบบขนส่งอุปกรณ์

## ไม่เกี่ยวประมูลโรงไฟฟ้า

ผู้จัดการรายวัน 360 - "ศิริ" ยืนยันสินบน 20 ล้านบาท จาก "MHPS" ของญี่ปุ่นจ่ายให้เจ้าหน้าที่ไทย เป็นเรื่องของระบบการขนส่งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า แต่ไม่เกี่ยวกับประมูลโรงไฟฟ้าแต่อย่างใด พร้อมสั่งสอบ เป็นอุปกรณ์ที่นำเข้ามาใช้ในโรงไฟฟ้าแห่งใด แยมล่าสุดเป็นชนอมหน่วยที่ 4 ด้านประธานบอร์ด "กฟผ.-เอ็กโก" สั่งเร่งตรวจสอบด่วน เบื้องต้นยืนยันไม่ใช่โครงการของ กฟผ. "เอ็กโก" ยันโครงการนี้ดำเนินการ อย่างโปร่งใส ทำสัญญาจ้างเหมาเบ็ดเสร็จแบบ Turnkey และขายไฟในราคาถูก "กัลฟ์" แจงไม่เกี่ยวข้อง กับกรณีติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐ

# ศิริแจงโต้โต้ะ 20 ล้าน

## เคลียร์ระบบขนส่งอุปกรณ์ ไม่เกี่ยวประมูลโรงไฟฟ้า

จากกรณีสำนักงานสืบสวนพิเศษของ อัยการกรุงโตเกียวกำลังสืบสวนบริษัทมิทซูบิชิ อิซิดาชิ พาวเวอร์ ซิสเต็มส์ หรือ MHPS ในข้อหา ละเมิดกฎหมายป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม โดยทางบริษัทได้จ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่ทางการของประเทศไทยผ่านนายหน้ารายหนึ่ง เป็นมูลค่ากว่า 60 ล้านบาท หรือราว 20 ล้านบาท เพื่อแลกกับการชนะประมูลโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนในประเทศไทยเมื่อปี 2556

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวถึงกรณีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่รัฐรับสินบน 20 ล้านบาทจากบริษัท มิทซูบิชิ อิซิดาชิ พาวเวอร์ ซิสเต็มส์ ประเทศญี่ปุ่น (MHPS) นั้นล่าสุดได้รับรายงานเบื้องต้นแล้วว่า ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการประมูลโรงไฟฟ้าแต่อย่างใด แต่เป็นเรื่องของการขนส่งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องกำเนิดโรงไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าอุปกรณ์ดังกล่าวนำมาใช้กับโรงไฟฟ้า ที่ใด ซึ่งจะได้ข้อสรุป 1-2 วันนี้

"ขออย่าไม่เกี่ยวกับการประมูลโรงไฟฟ้า แต่เป็นเรื่องของการขนส่งอุปกรณ์ที่มีการจ่ายสินบน แต่ก็คงต้องดูว่ามาใช้กับโรงไฟฟ้าใด เพราะการนำเข้ามาก่อนสร้างอยู่ในช่วง ส.ค.2556 ซึ่งอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งทั้งหมดก็เป็นข้อมูลที่มาจากฝ่ายญี่ปุ่นเอง เราให้ กฟผ.และบริษัทในเครือ กฟผ.ไปตรวจสอบอีกครั้ง แต่ก็ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องหรือเข้าข่ายทุจริตจ่ายสินบนแต่อย่างใด" นายศิริกล่าว

นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน (ชพ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และประธานคณะกรรมการ บมจ.ผลิตไฟฟ้า (เอ็กโก) กล่าวว่า ขณะนี้ได้มอบหมายให้ทั้ง 2 หน่วยงานตรวจสอบกรณีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่รัฐรับสินบน 20 ล้านบาทจาก MHPS อย่างไรก็ตาม จากข่าวดังกล่าวมีการรายงานเพิ่มเติมถึงการติดสินบนด้านการนำเข้า การขนส่ง เครื่องจักรเข้ามายังไทยซึ่งหากเป็นเรื่องจริงก็น่าจะสบายใจได้ระดับหนึ่งว่าไม่เกี่ยวข้องกันกับเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงพลังงาน

"หากดูก็เป็นช่วงเวลาทีก่อสร้างโรงไฟฟ้า ขนอมหน่วยที่ 4 ปี 56-57 แม้ว่าล่าสุดกระแสวิพากษ์วิจารณ์การจ่ายสินบนที่เกี่ยวกับการนำเข้าหรือซิปบิง แต่ก็สั่งการเร่งรัดให้ กฟผ. และเอ็กโก

ตรวจสอบเพื่อให้ได้รับทราบข้อเท็จจริงว่า เป็นการนำเข้าอุปกรณ์จากที่ใด "นายวิฑูรย์กล่าว

นายวิระพล จิระประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ. กล่าวว่า กกพ.ยังไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการติดตั้งกล่าว และยังไม่ได้รับข้อสั่งการใดๆ จากกระทรวงพลังงาน อีกทั้งเรื่องนี้ไม่ใช่อำนาจของ กกพ.ที่จะเข้าไปตรวจสอบ รวมถึงโครงการดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนมีการจัดตั้งคณะกรรมการ กกพ.ชุดปัจจุบัน ดังนั้น เป็นเรื่องที่ทางประเทศญี่ปุ่นจะต้องดำเนินการไปตามข้อกฎหมายที่กำหนด

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ต้องการให้รัฐตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวอย่างเข้มข้น และต้องหาผู้กระทำความผิดของคนไทยให้ได้ เนื่องจากเป็นภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของไทยซึ่งในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาดัชนีคอร์รัปชันของไทยเริ่มลดลง เห็นได้จากข่าวต่างๆ ที่มีการร้องเรียนออกมามากขึ้น แม้รัฐบาลจะตั้งใจในการแก้ปัญหาดังกล่าวก็ตาม จึงต้องกลับมาเข้มข้นมากขึ้น

นายจักรกฤษ พิบูลย์ไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO (เอ็กโก) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ขอชี้แจงว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในกรณีดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ ทาง MHPS เป็นบริษัทผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์กังหันไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชั้นนำของโลก ซึ่งมีหลายโรงไฟฟ้าของไทยก็ใช้อุปกรณ์จากบริษัทดังกล่าว และยังเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทผู้รับเหมาในโครงการโรงไฟฟ้า ขนอม หน่วยที่ 4 ด้วย

แหล่งข่าวจากบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการโรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที่ 4 ได้ทำสัญญาว่าจ้างออกแบบวิศวกรรมจัดหาและก่อสร้าง (EPC) กับกลุ่มบริษัทรับเหมา (คอนซอเตียม) ซึ่งเป็นการทำสัญญาระหว่างภาคเอกชนกับเอกชน ไม่เกี่ยวกับหน่วยงานรัฐ โดยใช้อุปกรณ์โครงการจาก MHPS ที่มีการขนส่งทางเรือไปยังพื้นที่โรงไฟฟ้า ส่วนขั้นตอนการขนส่งอุปกรณ์จะอย่างไร ไม่ใช่หน้าที่ของเอ็กโกที่จะไปยุ่งเกี่ยว เพราะเป็นสัญญาจ้างเหมาแบบ Turnkey ที่ผู้รับเหมาต้องดำเนินการตั้งแต่การออกแบบ การจัดซื้อและก่อสร้างติดตั้งให้ได้ตามกำหนดที่ตกลงไว้ตามสัญญา หากโครงการ

มีความล่าช้าก็มีบทปรับอยู่แล้ว

ส่วนบริษัทฯ จะมาตรการใดเกี่ยวกับเรื่องนี้ คงต้องรอผลสรุปการสอบสวนเสร็จสิ้นก่อนเพื่อจะได้ทราบเหตุผลการจ่ายสินบนดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม เอ็กโก กรุ๊ป ขอยืนยันว่าโครงการโรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที่ 4 ดำเนินโครงการอย่างไรก็ตาม ซึ่งค่าไฟที่เสนอขายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ก็ถูกกว่าค่าไฟที่ได้จากการประมูลไฟฟ้าที่รอบล่าสุดด้วยเนื่องจากมีการใช้อุปกรณ์เดิมบางส่วนและไม่มีการคิดค่าที่ดินการคำนวณราคาค่าไฟฟ้า เพราะถือว่าเป็นการสร้างโรงไฟฟ้าทดแทน โรงไฟฟ้าขนอมหน่วยที่ 2 และ 3 ที่หมดอายุสัญญาซื้อขายไฟ

สำหรับโรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที่ 4 เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ตั้งอยู่ใน จ.นครศรีธรรมราช โครงการนี้ ทาง Mitsubishi Corporation (MC) มีหน้าที่ ดูแลรวบรวมและสรุปการดำเนินงานของกลุ่มผู้รับเหมา มี Mitsubishi Hitachi Power Systems (MHPS) เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์หลัก ต่างๆ เช่น เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และบริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด (มหาชน) (STECON) ดูแลงาน โครงสร้างต่างๆ มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. เป็นเวลา 25 ปี กำลังการผลิตรวม 930 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นหน่วยผลิตจำนวน 2 หน่วยๆ ละ 465 เมกะวัตต์ เริ่มจ่ายไฟเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 19 ม.ย.2559 โดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่สร้างความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้าในภาคใต้

แหล่งข่าวจากวงการไฟฟ้า กล่าวว่าจากการที่ MHPS ได้ติดสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐของประเทศไทยสำหรับการใช้ท่าเรือเพื่อนำเอาอุปกรณ์โครงการโรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที่ 4 เครื่องนี้ ออกเรือหรือส่งให้ภาครัฐเข้ามาดำเนินการเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง เพราะการคอร์รัปชันเปรียบเสมือนเนื้อร้ายที่ฝังรากลึกทำให้ประเทศชาติไม่ก้าวหน้า ควรเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องเร่งแก้ไขอย่างจริงจัง

ด้านนางสาวยุพิน วัจวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการบริหารองค์กร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน) (GULF) (GULF) กล่าวว่าจากการที่บริษัทตรวจสอบอย่างไม่เป็นทางการไปยัง MHPS เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงซึ่ง MHPS ได้ยืนยันกลับมาว่ากรณีที่เป็นข่าวไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทกัลฟ์ ทั้งบริษัทย่อยและบริษัทในเครือแต่อย่างใด โดยMHPS มีโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในประเทศไทยและต่างประเทศหลายโครงการ อย่างไรก็ตามไม่มีโครงการโรงไฟฟ้าใดๆ ของกลุ่มบริษัทได้ลงนามสัญญาว่าจ้างออกแบบวิศวกรรม จัดหา และก่อสร้าง (EPC) กับ MHPS ในปี 2556 ดังกล่าว